



คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา

โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๑๘ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๐๙

E-Mail : educationnla@gmail.com

https://bit.ly/2IU4U6t



ฉบับที่ ๙/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา
โดยอนุ กมธ. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก
และการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ



คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แบ่งการศึกษาดูงานออกเป็น ๕ คณะ โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา เป็นคณะอนุกรรมการหนึ่ง นำโดย นายเฉลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ และการร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นการปฏิรูปการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนบ้านयोगแยง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ศึกษาดูงานและประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น



เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมี นางวัชรรัตน์ พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านयोगแยง นายอนุชา ศิริโกคาอนงค์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง และ นายสิริวิชญ์ ไทยมะณี นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพะเนา กล่าวการต้อนรับ ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านयोगแยง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก



ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๘ คน และมีผู้เรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนประมาณ ๕๐ คนเท่านั้น โดยนำการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มาใช้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้กับผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอริ คือ ให้เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างอิสระและซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ทำให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้

อยากเห็น และแสวงหาความอยากรู้อย่างมีสมาธิ มีวินัยในตัวเองและเกิดพัฒนาการทุก ๆ ด้านในเวลาเดียวกัน เนื่องจากครูไม่มีเพียงพอและไม่มีประสบการณ์สอนในระดับปฐมวัย ตลอดจนครูสอนไม่ครบชั้นด้วย

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ศึกษาดูงานและประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ โดยมี นางนัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสว่าง กล่าวต้อนรับ



โรงเรียนวัดทุ่งสว่างเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีผู้เรียนจำนวน ๒๐๘ คน และครูจำนวน ๑๕ คน ทั้งนี้ โรงเรียนได้เน้นพัฒนาการเรียนการสอนและฝึกทักษะภาษาไทยให้ผู้เรียนใช้ได้ถูกต้อง เน้นการอ่านออกเขียนได้ และการสื่อสารภาษาไทยให้มีความคล่องแคล่วและถูกต้อง โดยส่งเสริมกิจกรรมภายนอกห้องเรียน (Active learning) ให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านผ่านกิจกรรม



ต่าง ๆ อาทิ ทุ่งสว่างเฮียเตอร์ หมอภาษา บิงโก บันทึกรักการอ่าน อ่านดีมีรางวัล และอ่านวันละบาท ฉลาดทุกวัน



เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปการศึกษา โดยมี นายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา กล่าวต้อนรับ โรงเรียนสุรนารีวิทยาคือโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดนครราชสีมา ประเภทโรงเรียนหญิงล้วน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ ทั้งนี้ โรงเรียนได้ร่วมหารือและ



แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา อาทิ ๑) หลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนไม่เอื้อต่อการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยการกำหนดกรอบของเวลาการจัดการเรียนการสอน ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ๒) ภาระงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา เน้นการรายงานประเมินด้วยเอกสาร ส่งผลให้การบริหารเวลา ที่ควรจัดเตรียมการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ๓) ควรมีการบูรณาการโครงการต่าง ๆ

ให้เป็นโครงการเดียว เช่น โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ โครงการโรงเรียนปลอดสารเสพติดต่าง ๆ และ ๔) วิชาทักษะวิชาชีพที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถดูแลตัวเองได้ แต่ปัจจุบันมีกลุ่มการงานอาชีพแต่นำไปสู่การพึ่งตนเองในยามจำเป็นได้น้อยและขาดหายไป

